
 
  รายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ครั้งท่ี  17/2558 

วันอังคารท่ี  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2558 
ณ  ห้องประชุมนริศรา ช้ัน 2  อาคารจักรพงษ์  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

-------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.(เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ศ. ดร.สิน  พันธุ์พินิจ  อธิการบดี 
3. รศ. ดร.ธํารงค์  อุดมไพจิตรกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายประสงค์  ธาราไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายวรรธนะ  เจริญนวรัตน ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายโอภาส  เพชรมุณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. รศ. ดร.สมศักดิ์  มีทรัพย์หลาก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสุรยุทธ  ศรีประเสริฐ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. รศ. ดร.พัชรี  ชยากรโศภิต  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
11. นายสืบพงษ์  ม่วงชู  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
12. ดร.นนทศักดิ์  เปี่ยมผล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
13. ผศ. ดร.ถาวร  ธีรเวชญาณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
14. นายพิเชษฐ์  มาเร็ว  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
15. ผศ.วรรณา  อาจณรงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
16. ผศ. ดร.อนุชา  จุลกะเสว ี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
17. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.กิจจา   ใจเย็น   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ผศ.ฉัตรชาย  ศุภจารีรักษ์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
3. นายบุญคลี   ปลั่งศิร ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
4. รศ. ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
5. พลเอกรังสฤษดิ์  แจ้งเจนกิจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
6. นายวิบูลย์  กรมดิษฐ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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7. ผศ.นภกานต์  สุคันธารุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
8. ผศ.นเรศ  ใจหาญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
9. ดร.อัมรัตน์  โกมลมาศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
10. ผศ.มาลี  น้อยไร่ภูมิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
11. นายสมบูรณ์  หมุนแก้ว  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.สมศักดิ์  ผลภักด ี  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
2. นางสาวเพชรรัตน์  พรหมทอง  เลขานุการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) 
3. ดร.จิรายุ  อัครวิบูลย์กิจ  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4. นางสาวกชกร  นพวงษ์  เจ้าหน้าท่ีงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 

เริ่มประชุมเวลา    13.40  น. 
 

ศ.(เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม ได้กล่าว
เปิดประชุม และเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมในวันนี้มีกรรมการแจ้งขอลาการประชุมจํานวน 3 ท่าน 
คือ ดร.กิจจา  ใจเย็น อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รศ. ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒ ิและ ดร.อัมรัตน์  โกมลมาส กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมเพ่ิมเติม 
รวม 6 รายการ คือ 

1) เอกสารปกสีชมพูอ่อน วาระเพ่ิมเติม วาระ 4.2 และ 5.10 
2) เอกสารปกสีส้ม วาระลับ วาระ 5.11 และ 5.12 
3) เอกสารปกสีชมพูเข้ม วาระลับ วาระ 5.13 และ 5.14 
4) เอกสารเย็บมุม ประกอบการพิจารณาวาระ 5.5 
5) หนังสือชุดบวรราชมงคล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
6) เอกสารแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปกสีชมพู ประกอบวาระ 5.8 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี 16/2558 เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 และขอให้
แก้ไขรายงานการประชุมหน้า 20 มติสภา มทร.ตะวันออก วาระ 5.13 บรรทัดท่ี 3 - 4 จาก “จะเป็นเสมือนการ
ทําร้ายตัวเองของผู้ท่ีกระทําการดังกล่าว” แก้ไขเป็น “จะเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย     
และสภามหาวิทยาลัย ท้ังในแง่เกียรติภูมิและความเชือ่ม่ัน อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได”้ 

 ภายหลังการแก้ไขแล้ว ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้ง ท่ี 16/2558 เม่ือวันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2558  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 

3.1 รับทราบผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 16/2558 

 ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 25 
มกราคม 2554 วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ท่ีประชุมขอให้งานกิจการสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ      
ในส่วนท่ีสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป    
เพ่ือรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานในเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติไปแล้ว 

 เพ่ือให้เป็นไปตามความเห็นของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยและเป็นไปตามข้อกําหนดของ ก.พ.ร. 
เก่ียวกับระดับคุณภาพในการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย จึงนําผลสรุปการปฏิบัติงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 16/2558 เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมานี ้

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.ตะวันออก    รับทราบ  

3.2  สภามหาวิทยาลัยเสนอให้พิจารณามาตรการในการดําเนินการกับกรณีท่ีมีผู้กล่าวหาร้องเรียนด้วย
ข้อความท่ีอาจเป็นเท็จ 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 16/2558 เม่ือวันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาหนังสือร้องเรียนเก่ียวกับการจัดตั้งและการดําเนินงานของส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า การทําหนังสือร้องเรียนออกไปยัง
หน่วยงานภายนอก โดยใช้ข้อมูลท่ีมิได้ตรงกับข้อเท็จจริงหรือคลุมเครือขาดความชัดเจน จะเป็นการก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยท้ังในแง่เกียรติภูมิและความเชื่อม่ันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
ดังนั้น หากมีเรื่องใดท่ียังไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจน น่าจะทําหนังสือสอบถามหรือสอบถามโดยตรงท่ีอธิการบด ี   
หรือสภามหาวิทยาลัยจะถูกต้องกว่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้กระทําการดังกล่าว กระทําลงไปท้ังท่ีรู้ว่า
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ข้อเท็จจริงคืออะไร น่าจะเป็นเรื่องท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว เข้าข่ายการกระทําผิดต่อจรรยาบรรณได ้    
จึงขอให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้พิจารณาเรื่องเหล่านี้อย่างละเอียดรอบคอบ เพราะถือเป็นเรื่องสําคัญต่อชื่อเสียง 
ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.13 นั้น 

 เนื่องจากกรณีดังกล่าวนี้ รศ. ดร.สมศักดิ์  มีทรัพย์หลาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    
มีความเห็นว่า เรื่องและข้อความท่ีปรากฏในหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการกล่าวหาท่ีรุนแรงมาก 
สมควรท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน หากพบว่าข้อกล่าวหาต่างๆ มีข้อความ
อันเป็นเท็จ ควรท่ีจะต้องมีผู้รับผิดชอบ เพราะเป็นเรื่องท่ีสร้างความเสียหายให้กับท้ังมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัย ในส่วนของสภามหาวิทยาลัย คงต้องกําชับว่าเรื่องทํานองดังกล่าวนี้ต้องไม่เกิดข้ึนอีก โดยอาจต้อง
พิจารณาในเรื่องข้อบังคับฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงขอฝากให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ตลอดจนตัวแทนคณาจารย์ ได้นําแนวทางดังกล่าวนี้ไปนําเสนอให้ได้รับทราบโดยท่ัวกันด้วย พร้อมท้ังขอฝากเป็น
หลักการด้วยว่า หากเกิดเรื่องดงักล่าวนี้ข้ึนอีก สภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการพิจารณาโทษแก่ผู้ท่ีกระทํา ต่อไป 

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภา มทร.ตะวันออก      เห็นชอบตามแนวทางท่ีนําเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รับทราบกําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ตามท่ีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย     
พ.ศ. 2548 ข้อ 7 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยจัดประชุมวาระปกติอย่างน้อยเดือนละครั้ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัย         
ในการประชุมครั้งท่ี 16/2550 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2550 วาระ 6.1 มีมติให้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระปกต ิ   
ตามข้อบังคับฯ ทุกวันอังคารท่ีสามของเดือน นั้น    

 เพ่ือให้เป็นไปตามมติดังกล่าว งานกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงได้จัดทําตารางกําหนดวันประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ประจําปี 2559 สําหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย และของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
 

กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วาระปกติ ประจําปี 2559  
 

ครั้งท่ี วัน / เดือน / ปี  ครั้งท่ี วัน / เดือน / ปี 

1/2559 19 มกราคม 2559  7/2559 19 กรกฎาคม 2559 

2/2559 16 กุมภาพันธ์ 2559  8/2559 16 สิงหาคม 2559 

3/2559 15 มีนาคม 2559  9/2559 20 กันยายน 2559  

4/2559 19 เมษายน 2559  10/2559 18 ตุลาคม 2559 

5/2559 17 พฤษภาคม 2559  11/2559 15 พฤศจิกายน 2559  

6/2559 21 มิถุนายน 2559  12/2559 20 ธันวาคม 2559  
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 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.ตะวันอก       รับทราบ  

4.2 รับทราบกําหนดวัน/เวลาจัดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําและข้าราชการ    
แทนผู้ท่ีพ้นตําแหน่งก่อนครบวาระ 

 ตามท่ีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2558 เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2558 มีมติ
ให้นํามติวาระ 5.5 เสนออธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําและข้าราชการ พ.ศ. 2549    
ข้อ 5 แทนนายสมพงษ์  ชีไธสง ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันท่ี 30 กันยายน 2558 นั้น    

 เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 16 วรรคเจ็ด  
บัญญัติว่า “ให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา   
15 (3) (4) และ (5) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง” ดังนั้น จึงไม่สามารถดําเนินการใดๆ ได้
ก่อนวันท่ี 30 กันยายน 2558 (เทียบเคียงตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 326/2551)   
แต่ต้องรอให้กรรมการผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งก่อนจึงจะเริ่มกระบวนการได้ โดยมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งฯ ดังกล่าว ตามคําสั่งท่ี 1154/2558 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 แต่ต่อมา ได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันท่ี 21 ตุลาคม 2558 และ
ต่อมา ได้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีชุดใหม่ พร้อมท้ังมีคําสั่งมอบหมายการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีแทน
อธิการบดีฉบับใหม่ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยและคล่องตัว งานกิจการสภามหาวิทยาลัยจึงเสนออธิการบดี
ยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1154/2558 พร้อมท้ังเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งฯ ชุดใหม่ 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1334/2558 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการตามคําสั่งดังกล่าว   
ได้จัดประชุมเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 เพ่ือกําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียด
ตามประกาศท่ีแนบมานี ้

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.ตะวันอก      รับทราบ  

4.3 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

 ด้วย นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะ 
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ได้ขอแจ้งเรื่องท่ีอยู่ในการดําเนินการของ ก.อ.ม.    
ต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นการเบื้องต้น รวม 2 เรื่อง คือ    

1. กรณีท่ีมีปัญหาเรื่องการเก็บผลมะไฟ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ อัยการได้มีคําสั่งไม่ฟ้องผู้เสียหายแล้ว 
ผู้เสียหายจึงแจ้งดําเนินคดีกับผู้ท่ีกลั่นแกล้งตน พร้อมท้ังร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือขอให้ดําเนินการทางวินัย
กับผู้ท่ีกลั่นแกล้งตน แต่ขณะนี้ทราบว่า มหาวิทยาลัยยังมิได้ดําเนินการตามท่ีร้องขอ จึงขอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาดําเนินการดังกล่าวด้วย 
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2. กรณีท่ีมีอาจารย์ท่านหนึ่ง เดิมได้รับการจัดให้มีชั่วโมงสอนรวม 5 วิชา แต่ต่อมากลับไม่ได้รับ
ชั่วโมงสอนโดยไม่ทราบเหตุผล ซึ่ง ก.อ.ม. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องไมได้รับความเป็นธรรม จึงชี้แนะให้ทาง
ต้นสังกัดของผู้ร้อง เร่งเยียวยาให้กับผู้ร้องโดยเร็ว 

 ในฐานะประธาน ก.อ.ม. จึงขอแจ้งท้ังสองเรื่องนี้ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นการเบื้องต้น 
ก่อนนําเสนอรายละเอียด ต่อไป 

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.ตะวันอก      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยง 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน        
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี นั้น 

 เพ่ือให้การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครบสมบูรณ์ตามข้อกําหนด 
โดยเฉพาะ ในด้านการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยจึงนําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2558     
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว ตาม
อํานาจหน้าท่ีแล้ว ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2558 พร้อมทั้งขอให้มหาวิทยาลัย 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป  

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ปรับแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0580.001/015 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 มติคณะกรรมการ 
ก.ต.ส. วาระ 5.5 และเอกสารรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ท่ีแนบ 

 มติสภา มทร.ตะวันออก    เห็นชอบรายงานการบริหารความเสี่ยงตามท่ีนําเสนอ โดย รศ. ดร.ธํารงค์  
อุดมไพจิตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ ได้ปรับเปลี่ยนความหมายของคําว่า “ความเสี่ยง” ให้มีความ
ชัดเจนมากข้ึน เพราะแต่เดิมคําว่า “ปัญหา” กับ “ความเสี่ยง” จะมีความหมายท่ีใกล้เคียงกันมาก และปัญหา
อาจพัฒนากลายเป็นความเสี่ยงได้ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข 



 - 7 -

 นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอให้อธิการบดีชี้แจงเรื่อง
ท่ีถือเป็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ 3 เรื่อง รวมถึงแนวทางการแก้ไข โดยเฉพาะ
ความเสีย่งทางด้านการเงิน มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการควบคุมอย่างไร 
 อธิการบดี ได้ชี้แจงเรื่องท่ีจัดเป็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญ เช่น 

1. การจัดหาอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีอาจจะจัดหาได้ไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา จนอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 

2. เรื่องเก่ียวกับการเงิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยรองอธิการบดีด้านบริหารท่านใหม่ 
เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีพบว่ายังคงมีปัญหาและต้องเร่งแก้ไข 

3. การปรับสัดส่วนในการผลิตบัณฑิตระหว่าง สายวิทยาศาสตร์ : สังคมศาสตร์ เพ่ือให้ตรงตามความ
ต้องการของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  

4. การจัดหารายได้เพ่ิมตามนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
5. การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร 

 ท้ังนี้ สภามหาวิทยาลัยได้ขอให้อธิการบดีนําแผนบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ท่ีเห็นว่าจําเป็นเร่งด่วน 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาด้วย อีกท้ังในรายงานบริหารความเสี่ยงท่ีได้นําเสนอมานี้ ยังขาดข้อมูล
การติดตามและประเมินผล จึงขอให้มหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญกับการกํากับติดตามและประเมินผลในการ
จัดทํารายงานครั้งต่อไปด้วย 

5.2 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปีงบประมาณ 2559 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน        
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี นั้น 

 เพ่ือให้การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ/ครบสมบูรณ์ตามข้อกําหนด 
โดยเฉพาะ ในด้านการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยจึงนําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2558 และคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ   
แผนฯ ดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2558 โดยได้ขอให้มหาวิทยาลัย 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติงาน เพ่ิมปัจจัยเสี่ยงด้านการบริหารบุคลากร 
2. ให้ระบุตัวชี้วัด/เป้าหมาย ให้ครบถ้วนท้ัง 2 ประเด็น 
3. ให้ระบุผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 
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4. การกําหนดแล้วเสร็จ ควรต้องมีความชัดเจน 
5. แก้ไขปัจจัยเสี่ยงด้านการวิจัย ความเสี่ยงข้อ 1.3.1 โดยให้ใช้ข้อความ “กระบวนการติดตาม

ควบคุมขาดประสิทธิภาพ” แทน และข้อที่ 2.6.1 ให้ใช้ข้อความ “กระบวนการสืบค้นข้อมูลแหล่งทุนวิจัย 
เกณฑ์การวิจัย และทักษะผู้ขอทุนไม่เพียงพอ” แทน 

6. แก้ไขปัจจัยเสี ่ยงด้านทํานุบําร ุงศิลปวัฒนธรรม ความเสี ่ยงข้อ 1.1.1 โดยให้ใช ้ข้อความ 
“วัฒนธรรมในพื้นที่มีความหลากหลายทําให้เกิดความไม่แน่นอนในการกําหนดกรอบการดําเนินงาน” แทน 
ปัจจัยเสี่ยงข้อ 1.1.3.1 ให้ใช้ข้อความ “ขาดการประสานงานกับชุมชนและปราชญ์ชุมชน” แทน 

7. แก้ไขการเรียงลําดับตัวเลขในแผนบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกัน  

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (4) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนต่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ    
โปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0580.001/020 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2558  มติ ก.ต.ส. วาระ 5.1 
และเอกสารแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีแนบ 

 มติสภา มทร.ตะวันออก    เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
2559 ตามเสนอ โดยจากแผนฯ ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ได้มีมาตรการในการติดตามและประเมินผลท่ีชัดเจน   
มากข้ึน เม่ือเทียบกับแผนฯ ในปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม หัวหน้าส่วนราชการควรนําเสนอแผนบริหารความเสี่ยง
ในด้านต่างๆ โดยสรุป เพ่ือให้อธิการบดีได้เป็นผู้นําเสนอและชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ตามกลไก   
การบริหาร ยกเว้น เรื่องท่ีจําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าท่ีเฉพาะ ก็สามารถให้เจ้าหน้าท่ีร่วมชี้แจงได้ ท้ังนี้ เพ่ือให้อธิการบดี
ได้รับทราบปัญหาในทุกเรื่อง ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

5.3 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการประจําวิทยาเขตจันทบุรแีทนผู้ท่ีพ้นจากตําแหน่ง 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีคําสั่งท่ี 26/2557 แต่งตั้ง นายวิรัตน์  
ขาวสร้อย ผู้แทนคณาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นกรรมการประจําวิทยาเขต
จันทบุรี ตั้งแต่วันท่ี 2 กรกฎาคม 2557 แต่เนื่องจาก นายวิรัตน์  ขาวสร้อย ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ทําให้ขาดคุณสมบัติการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการประจําวิทยาเขตจันทบุรี ตาม
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต พ.ศ. 2553 หมวด 1 ข้อ 5 (5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร จึงคัดเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจําท่ีมิได้ดํารงตําแหน่งบริหาร เพ่ือเสนอแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
โดยผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกคือ รองศาสตราจารย์มาโนชญ์  กูลพฤกษี  

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (14) ประกอบมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือ    
ท่ี ศธ 0580.112/1443 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 ท่ีแนบ 



 - 9 -

 มติสภา มทร.ตะวันออก    อนุมัติการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์มาโนชญ์  กูลพฤกษี เป็นกรรมการ
ประจําวิทยาเขตจันทบุรี ตามเสนอ 

5.4 พิจารณาอนุมัติข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ... 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี    
28 กรกฎาคม 2558 ได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .. โดย     
ท่ีประชุมฯ มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลคณะกรรมการประจําวิทยาเขตในมหาวิทยาลัยอ่ืน
ประกอบการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ... เพ่ือให้การ
กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีความเหมาะสม และสามารถดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.11 มติคณะกรรมการกลั่นกรองร่างระเบียบและ
ข้อบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 วาระ 5.5 และคําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี 
37/2558 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ท่ีแนบ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว คณะกรรมการศึกษาข้อมูลและปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต ในการประชุมเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณา
เทียบเคียงข้อมูลคณะกรรมการประจําวิทยาเขตจากข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยต่างๆ ประกอบการ
พิจารณาแนวทางการปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ... ดังนี ้

1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจําวิทยาเขต         
พ.ศ. 2549 

2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจําวิทยาเขต 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต    
พ.ศ. 2551 

4. ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต      
พ.ศ. 2550 

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต     
พ.ศ. 2553 (ให้ยกเลิกข้อบังคับฯ พ.ศ. 2550) 

 บัดนี้ การดําเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา 17 (2) และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงนําร่าง
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ... เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะ 
กรรมการประจําวิทยาเขต และร่างข้อบังคับฯ ท่ีแนบมานี ้
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 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภา มทร.ตะวันออก    ขอให้ใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต พ.ศ. 2553 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ไปก่อน แต่หากมีกรรมการประจําวิทยาเขตคนใดครบวาระ ขอให ้ 

แต่ละวิทยาเขต นําเสนอเรื่องมาท่ีสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

5.5 พิจารณาอนุมัติการถอนรายช่ือผู้ได้รับอนุมัติปริญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จํานวน 1 ราย 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 13/2558 เม่ือวันท่ี 15 
กันยายน 2558 ได้อนุมัติปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้าง) เกียรตินิยมอันดับ 1 ให้แก่ 
นางสาวพุธา  ณ บางช้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย รายละเอียด
ตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.1 ท่ีแนบ  

 เนื่องจากต่อมา สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 
10/2558 เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 ได้ตรวจสอบพบว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม
ก่อสร้าง) เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังมิได้พิจารณา
รับทราบ ดังนั้น กรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้าง) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 ให้นางสาวพุธา  ณ บางช้าง ในการประชุมครั้งท่ี 13/2558 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2558  
จึงไม่เป็นไปตามข้อกําหนด และสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาขออนุมัติถอนรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ
ปริญญารายดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2557 เพ่ือรอการพิจารณารับทราบ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวจาก สกอ. ก่อน โดยสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนได้นําเรื่องเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือขอถอนรายชื่อ นางสาวพุธา  ณ บางช้าง ออกจากรายชื่อ
ผู้สําเร็จการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 4 
ธันวาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว 

 เพ่ือให้การเสนอขออนุมัติปริญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรา 17 (7) แห่ง

พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา

อนุมัติการถอนรายชื่อ นางสาวพุธา  ณ บางช้าง ออกจากรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม 

แนบท้ายมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 13/2558 วันท่ี 15 กันยายน 2558 วาระ 5.1 รายละเอียด

ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0580.301(6)/1155 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2558 หนังสือท่ี ศธ 0580.009/145     

ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2558  มติสภาวิชาการ วาระ 5.4 และเอกสารท่ีเก่ียวข้องประกอบการพิจารณา ท่ีแนบมานี ้

 มติสภา มทร.ตะวันออก    ขอให้ชะลอการถอนรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติปริญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รายนางสาวพุธา  ณ บางช้าง) ออกไปก่อน พร้อมท้ังขอให้มหาวิทยาลัยเร่งประสานงาน
กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือชีแ้จงข้อเท็จจริงต่างๆ และหาข้อสรุปเพ่ือให้เรื่องดังกล่าวนี้มีข้อยุต ิ
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หรือให้ได้รับคําตอบท่ีชัดเจนโดยเร็ว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ พร้อมท้ังขอให้พิจารณา
ด้วยว่า เรื่องดังกล่าวเกิดข้ึนมาได้อย่างไร และหากมีเรื่องดังกล่าวเกิดข้ึนอีก มหาวิทยาลัยควรรีบแก้ไขในทันที ไม่
ควรนําเสนอให้สภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาถอนชื่อดังเช่นท่ีกําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี ้
 อย่างไรก็ตาม สภามหาวิทยาลัยเห็นว่า หลักสูตรวิศวกรรมก่อสร้าง น่าจะเป็นหลักสูตรท่ีเป็นจุดเด่น
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ เนื่องจากถือเป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง 
ท้ังยังเป็นหลักสูตรท่ีมีผู้สนใจเรียนมาก เพราะจบแล้วมักมีงานทําทันทีและมีรายได้ค่อนข้างดี แม้จะไม่ได้รับ      
ใบประกอบวิชาชีพก็ตาม มหาวิทยาลัยจึงควรท่ีจะผลักดันให้ขยายการจัดการเรียนสอนข้ึนในท้ัง 3 วิทยาเขต คือ 
บางพระ จันทบรุี และ  อุเทนถวาย โดยอาจตั้งคณะทํางาน ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีด้านวิชาการ  
นายประสงค์  ธาราไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตย 
กรรมศาสตร์ เพ่ือผลักดันใหเ้กิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป 

5.6 พิจารณาแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี   
28 กรกฎาคม 2558 วาระ 5.3 ได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) และต่อมา มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือท่ี ศธ 0580.101(1)/1151 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 
ส่งเล่มหลักสูตรดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบตามข้อกําหนด นั้น  

 กรณีดังกล่าว สกอ. ได้พิจารณาแล้วและส่งคืนหลักสูตรดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตว่าหลักสูตรนี้มีการ
จัดการเรียนการสอน 3 วิทยาเขต แต่มิได้แยกเล่มหลักสูตร ซึ่งไม่สอดคล้องตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ท่ีกําหนดให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแยกเล่มหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ท่ีใช้สอนต่างพ้ืนท่ีกัน เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ จึงขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแก้ไขให้สอดคล้องตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เม่ือแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารหลักสูตรให้ สกอ. จํานวน 4 เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลและแบบรายงานข้อมูล
การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.02)    ซึ่งลงนามรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูล โดยนายกสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี พร้อมเล่มประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน้า ซึ่งสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 
ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้มีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยทบทวนมติในการประชุม ครั้งท่ี 11/2558 
เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 วาระ 5.3 ในประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ข้อท่ี 5 เก่ียวกับกรอบระยะเวลา
ในการแยกเล่มหลักสูตร 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548    
จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือท่ี    
ศธ 0580.009/145 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2558 และมติสภาวิชาการ วาระ 5.6 ท่ีแนบมานี ้
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 มติสภา มทร.ตะวันออก    สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 
11/2558 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ได้อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ตามเล่มหลักสูตรท่ีนําเสนอ โดยมิได้ให้แก้ไขใดๆ ในเล่มหลักสูตร สําหรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะท่ีนําเสนอท้ายมติท้ัง 5 ข้อนั้น เป็นการนําเสนอเพ่ือให้ใช้สําหรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าว    
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต หรือตามท่ีคณะ/มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร 

5.7 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย 

 ด้วยกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สําหรับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้เป็น
กรอบแนวทางการดําเนินงาน รวมถึงใช้ประกอบการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยในแผน    
ปฏิบัติราชการท่ีจัดทํานี้ ได้แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในการดําเนินงานของแต่ละผลผลิตตลอดปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) สําหรับให้ผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ นอกจากนั้น แผนปฏิบัติราชการ
ฉบับนี้ยังได้นําเสนอผลกระทบด้านต่างๆ ท่ีมีต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงตัวชี้วัดความสําเร็จ   
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้   

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         
พ.ศ. 2548 ท่ีบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกัน 
คุณภาพการศึกษา รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงนําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปี พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ 
ประชุมครั้งท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและใช้สําหรับเป็น
แนวทางในการตรวจติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามข้อกําหนดของ ก.พ.ร. รายละเอียด
ตามหนังสือท่ี ศธ 0580.100/0706 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558  มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
วาระ 5.23 และเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2559 ท่ีแนบ 

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เพ่ือโปรดพิจารณา  

 มติสภา มทร.ตะวันออก     ขอถอนวาระ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะนําข้อมูลกลับไปปรับปรุงอีกครั้ง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

5.8 พิจารณาแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2558 - 2562 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 21 
เมษายน 2558 วาระ 6.1 มีมติเห็นสมควรให้ผู้บริหารท่ีมีวาระการดํารงตําแหน่งทุกคน จัดทําแผนดําเนินงาน
หรือแผนปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ท่ีต้องการจะดําเนินการในช่วง 4 ปีของการดํารงตําแหน่ง ให้แล้วเสร็จภายใน  
3 เดือน พร้อมท้ังขอให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ และใช้เป็นกรอบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งบริหาร ตามช่วงระยะเวลาการประเมินขณะดํารงตําแหน่งบริหาร นั้น  
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 กรณีดังกล่าว ดร.นนทศักดิ์  เปี่ยมผล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดทํา
แผนพัฒนาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2558 - 2562 ตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียด   
ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0580.201(1)/1445 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 และเล่มแผนพัฒนาคณะฯ        
พ.ศ. 2558 - 2562 ของ ดร.นนทศักดิ์  เปี่ยมผล ท่ีแนบประกอบการพิจารณามาพร้อมนี ้

มติสภา มทร.ตะวันออก       เห็นชอบแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ    
พ.ศ. 2558 - 2562 ตามเสนอ อย่างไรก็ตาม สภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับทรัพยากรต่างๆ ท่ีคณะ 
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหลายอย่าง สามารถนํามาใช้ในการสร้างรายได้ให้กับ
คณะฯ ได้ แต่ในรายงานด้านการจัดหารายได้ของคณะฯ กลับพบว่าคณะมีรายได้ไม่มากนัก ซึ่งขัดแย้งกันกับ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ค่อนข้างมาก จึงขอให้กลับไปตรวจสอบด้วยว่า มีจุดรั่วไหลใดๆ หรือไม่ พร้อมท้ังให้นําปัญหา
เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
 อธิการบดีได้ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวนี้ได้เคยพูดคุยกับคณบดี (ดร.นนทศักดิ์  เปี่ยมผล) ไปบ้างแล้ว 
โดยเฉพาะ แผนงานการจัดทําฟาร์มฝึกหัดท่ีจะช่วยทําให้ชื่อเสียงของบางพระในด้าน Food and Agriculture  
ในอดีต กลับคืนมาได้อีกครั้ง 

5.9 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์พ.ศ. 2558 - 2562 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 21 
เมษายน 2558 วาระ 6.1 มีมติเห็นสมควรให้ผู้บริหารท่ีมีวาระการดํารงตําแหน่งทุกคน จัดทําแผนดําเนินงาน
หรือแผนปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ท่ีต้องการจะดําเนินการในช่วง 4 ปีของการดํารงตําแหน่ง ให้แล้วเสร็จภายใน  
3 เดือน พร้อมท้ังขอให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ และใช้เป็นกรอบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งบริหาร ตามช่วงระยะเวลาการประเมินขณะดํารงตําแหน่งบริหาร นั้น  

 กรณีดังกล่าว ผศ. ดร.ถาวร  ธีรเวชญาณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 - 2562 ตาม   มติ
สภามหาวิทยาลัยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ศธ 0580.114/1404 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 และเล่ม    
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ พ.ศ. 2558 - 2562 ของ ผศ. ดร.ถาวร  ธีรเวชญาณ ท่ีแนบประกอบการ
พิจารณามาพร้อมนี ้

 มติสภา มทร.ตะวันออก    เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตย 
กรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 - 2562 โดยขอให้ปรับเพ่ิมมาตรการในการกํากับดูแลตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาลให้มี
ความชัดเจน อีกท้ังควรมีระบบกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
ปรับปรุงแผนงานต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม 
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5.10 พิจารณาร่างหนังสือตอบข้อร้องเรียน กรณี การไม่อนุมัติผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง วิทยาเขตอุเทนถวาย 

 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีท่ี   
มีผู้ร้องเรียนว่าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไม่อนุมัติปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารงานก่อสร้าง) ให้แก่ผู้ร้องและพวกจํานวน 10 ราย รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ศธ 0591(2)/12947 
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 ท่ีแนบมานี ้

 เนื่องจากในข้อเท็จจริง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีมติอนุมัติปริญญา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้าง) ให้กับผู้สําเร็จการศึกษารวมจํานวน 12 คนแล้ว ตั้งแต่   
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2558 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 แต่ต่อมา ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2558 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2558 รักษาราชการแทนอธิการบดีในฐานะประธาน    
สภาวิชาการ (ณ ขณะนั้น) ได้ขอให้สภามหาวิทยาลัยทบทวนการอนุมัติปริญญาดังกล่าวให้กับผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวน 10 คน (จาก 12 คน) สภามหาวิทยาลัยจึงขอให้มหาวิทยาลัยชะลอการดําเนินการใดๆ เช่น การออก
ใบรับรองต่างๆ หลังจากสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติปริญญาให้กับผู้สําเร็จการศึกษาท้ัง 10 คน ไว้ก่อน      
เพ่ือตรวจสอบข้อทักท้วงท่ีกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิได้บันทึกแย้งไว้ ซึ่งต่อมา ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 14/2558 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อกฎหมายต่างๆ       
ท่ีเก่ียวข้องอีกครั้ง โดยภายหลังจากได้ตรวจสอบข้อกําหนดต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว สภามหาวิทยาลัย
เห็นว่า ผู้สําเร็จการศึกษาท้ัง 10 คนนี้ เป็นผู้ท่ีได้ศึกษาครบถ้วนตามข้อกําหนดท่ีใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน จึงเป็นท่ียุติว่า
ผู้สําเร็จการศึกษาท้ัง 10 คน ได้รับอนุมัติปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้าง) ตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 12/2558 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 วาระ 5.3 โดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่
วันท่ี 18 สิงหาคม 2558 ดังมีรายละเอียดตามร่างหนังสือตอบข้อชี้แจง ท่ีแนบมานี ้

 เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 17 (3) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี     
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภา มทร.ตะวันออก    เห็นชอบตามเสนอ พร้อมท้ังขอให้นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา ต่อไป 

5.11 พิจารณาอนุมัตกิําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ราย นางสาวสุภาภรณ์  เอ่ียมเข่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ (ลับ) 

 

- ต้องการข้อมูล โปรดติดต่องานกิจการสภามหาวิทยาลัย - 
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5.12 พิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นางอโนชา  กิริยากิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  (ลับ) 

 

- ต้องการข้อมูล โปรดติดต่องานกิจการสภามหาวิทยาลัย - 

 

 

5.13 พิจารณากรณี สกอ. ขอความร่วมมือติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานของวิทยาเขตอุเทนถวาย  (ลับ) 

  

- ต้องการข้อมูล โปรดติดต่องานกิจการสภามหาวิทยาลัย - 

 

 

5.14 พิจารณากรณีการนําเสนอรายช่ือผู้ได้รับการสรรหา เพื่อขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  (ลับ) 

 

- ต้องการข้อมูล โปรดติดต่องานกิจการสภามหาวิทยาลัย - 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

   - ไม่มี - 

 

ปิดประชุมเวลา 17.20 น. 

--------------------- 
 

(ผศ. ดร.อนุชา  จุลกะเสว)ี 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดและจัดทํารายงานการประชุม   


